
สรปุสาระสาํคญัการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
บรหิารระบบและเครือข่ายบริการสขุภาพ จังหวัดจันทบรุี (คอจ.) 

ครั้งที่ 2 /๒๕๕8 
วันศกุรท์ี่  27   กุมภาพนัธ์   ๒๕๕8    เวลา  ๑0.3๐ – ๑2.0๐ น. 

ณ ห้องประชมุ2    สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดจันทบรุ ี
------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
 1. นายจรัญ         จันทมัตตุการ          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (ประธานฯ) 
 2. นายสมชาย      เทพเจริญนิรันดร์     ผู้อํานวยการรพ.พระปกเกล้าฯ  
           3.นายอภิรักษ์      พิศุทธิอาภรณ์         นายแพทย์เช่ียวชาญเวชกรรมป้องกัน 
           4. นางเกศรินทร์    ไทยศรีวงศ์            นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

5. นายปิยะพงษ์    เพ่ิมลาภ                รองผู้อํานวยการรพ.พระปกเกล้าฯ (ด้านการแพทย์) 
6. นายธวัช          คงคาลัย  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสอยดาว 
7. นาง ขจีพร      ธีราทรง    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลขลุง 
8. นายสฤษด์ิเดช เจริญไชย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขาสุกิม 
9. นายวีระ สุเจตน์จิตต์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์ 

          10. นายไพศาล       สุริยะสา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนายายอาม 
          11.นายอภิสิทธ์ิ ดุจวรรณ์ ผู้อํานวยโรงพยาบาลแก่งหางแมว 
          12.นายสมยศ  พนธารา               ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 
          13.นายสมบัติ พนธารา               ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสองพี่น้อง 
          14.น.ส.ชัชรินทร์ ยงกัลยาณกุล  รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลโป่งนํ้าร้อน 
          15.นางปาหนัน      กนกวงศ์นุวัฒน์        รองผูอํ้านวยการด้านการบริหาร รพ.พระปกเกล้าฯ 
          16.นางเรวดี         พิศุทธิอาภรณ์          แทนผูอํ้านวยการโรงพยาบาลมะขาม 
          17.นางยุพเยาว์ วิศพรรณ์      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

18.นางนภคกร พูลประสาท   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ตดิราชการ) 
          1.นางนาตยา        ศุจิจันทรรัตน์           นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านบริการวิชาการ) 
          2.นายจเร            ชุมเปีย                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3.นายครรชิต       เพ็ชราภิรัตน์             ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าใหม่ 
          4.นางจรินทร์        ขะชาตย์                 รองผู้อํานวยการฝ่ายการพยาบาลรพ.พระปกเกล้าฯ  
 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น.  
        นายจรญั  จันทมัตุการ       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี   ประธานคอจ. เปิดประชุมฯและ 
ดําเนินการตามระเบียบวาระดังน้ี  
         ระเบียบวาระที่1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

       1.ขอขอบคุณความร่วมมือที่ดีในการรับการตรวจราชการฯรอบที่1. ซึ่งรอบน้ีทีมตรวจราชการได้ลงพ้ืนที่ 
ที่รพ.เขาสุกิม และรพสต.เขาลูกช้าง   และในรอบที่2 กําหนดลงพ้ืนที่เย่ียมรพ.เขาคิชกูฏ และรพสต.เฉลิมพระ 
เกียรติ ฝากนพ.สมยศ และทีมงานอําเภอเขาคิชฌกูฎเตรียมความพร้อมด้วย 
       2.ในวันที่ 3 มีนาคม 2558   ช่วงเช้า รพศ. มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง อาคารศูนย์มะเร็งรพศ. 10 ช้ัน  
กําหนดสร้างแล้วเสร็จภายใน 1,000 วัน  และช่วงบ่ายเวลา 14.00 น.         ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่6  
นัดปรึกษาหารือเรื่องเก่ียวกับการยกระดับ    รพสอยดาว จาก F1 ( First  level  Referral  hospital )  เป็น  
M2   (Mid level Referral Hospital )   ซึ่งได้นัดทีมงานรพ.วังนํ้าเย็น และ สสจ.จังหวัดสระแก้ว มาร่วม 



 

 

๒
ปรึกษาหารือด้วย   สําหรับรพ.มะขาม ยังคงพัฒนา เพ่ือรองรับการดูแลผู้ป่วย และมีแผนพัฒนาระบบ 
บริการผู้ป่วย NCD  &  Palliative Care & Elective  Case  โดยพัฒนาร่วมกับ รพศ. และ 4 node  ยังคง 
พัฒนาต่อไป   และรพ.ขลุงฝาก ดูเรื่องระบบบัญชีการเงินด้วย  
       การศึกษาแลกเปลี่ยนการพัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์ HA  รพ.สอยดาว และ รพ.เขาสุกิม ซึ่งเป็น 
ตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ  และในปีงบประมาณ 2558   เป้าหมายรพ.ต้องผ่านเกณฑ์ 
คุณภาพ HA ขั้น 3  จํานวน 4 แห่ง     ได้แก่ รพ.โป่งนํ้าร้อน, รพ.ท่าใหม่, รพ.ขลุง และ รพ.แหลมสิงห์  และ 
ปีงบประมาณ2559  รพ.ต้องผ่านทุกแห่ง   ส่วนรพสต.ต้องผ่านPCA ขั้น3  และต้องมีผ่าน PCA ขั้น4 นําร่อง 
เป็นรพสต.ต้นแบบ 
 
  
ระเบียบวาระที่2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2558  วันที่ 28  มกราคม 2558  
          ที่ประชุมฯ มีความเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นดังน้ี 
          1.การจ่ายค่าตรวจ IQ เด็กนักเรียน  ทีส่่งตรวจในรพศ. เน่ืองจากตามระเบียบการเงินทางรพช.ไม่ 
สามารถนําเงินมาจ่ายได้  
           มติทีป่ระชุมฯ รองผอ.รพศ. (นพ.ปิยะพงษ์)  จะประสานผอรพศ. ให้ถ้าหากยอดค่าใช้จ่ายไม่มากจะ 
ยินดีอนุเคราะห์ค่าตรวจในปีที่ผ่านมาให้ (ปี2557) 
           ประธาน ปีงบประมาณ 2558  ไม่มีงบประมาณมาให้ดําเนินการ ในเรื่องการตรวจIQ เด็กนักเรียน 
จะประสานงานหารือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ือช่วยกันหางบประมาณมาดูแลเด็กนักเรียน และ 
ขอให้รพ.ทุกแห่ง ได้บรรจุเรื่องน้ีไว้ในการพัฒนาศักยภาพตามสาขาของ Service Plan ด้วย   และย้ําฝากเรื่อง 
ระบบการคัดกรองเด็กนักเรียน ในสถานศกึษา ให้รพสต/รพช.  ได้ตรวจคัดกรองให้ละเอียดตามเกณฑ์ก่อนส่ง 
มาตรวจที่รพศ. 
         2.การคิดค่าบริการรักษาทางการแพทย์ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวของจังหวัดจันทบุรีตามดุลพินิจของรพ.  
ซึ่งในภาพรวมค่าใช้จ่ายของจังหวัดจันทบุรีค่อนข้างตํ่า      เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ และในภาพระดับประเทศ 
ทําให้นํ้าหนักในการ Defend งบประมาณมีน้อย อยากให้ที่ประชุมทบทวนใหม่อีกคร้ัง 
           มติทีป่ระชุมฯ  ได้มีการทบทวนและได้ข้อสรุป ใหส้ถานบริการกําหนดเก็บค่าบริการรักษาฯได้ไม่เกิน  
2 เท่าของค่าใช้จ่าย 
 

 ระเบียบวาระที่3. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
        ผอ.รพ.สอยดาว  ขาดจนท. Labปฏิบัติงาน เน่ืองจากลาออก  และมีปัญหาในการจ้างทํางานต้อง 
ดําเนินการอย่างไร 
        ผชชว. : รับไปดูให้ในเร่ืองที่เก่ียวกับระเบียบการจ้าง ลูกจ้าง ในการปฏิบัติงาน และจะรีบให้คําตอบ 
โดยเร็วที่สุด  
 
ระเบียบวาระที่4.    เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
       ผชชว. :  ทบทวนเร่ืองระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อต่างจังหวัด ยังคงระบบเดิม คือผู้ป่วยที่เป็น  
First Diagnosis  รพ.ต้องส่งไปที่รพศ.ก่อนไปรพ.ส่วนกลาง    ครั้งต่อไปไม่ต้องผ่าน ส่วนการส่งต่อผู้ป่วย 
ในจังหวัดยังคง ใช้ระบบเดิม 
       ผชชส.  มีนส. จากสปสช. แจ้งเรื่องการ Refer ผู้ป่วยไปนอกเขต ถ้าไม่ผ่านศูนย์ สปสช.จะไม่ตาม 
จ่ายเงินให้  
      งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จันทบูรเกมส์   ซึ่งสสจ.จันทบุรี รับผิดชอบในด้านบริการทางการแพทย์ 
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และสาธารณสขุ  ต้องดูแลในเรื่องหอพักนักกีฬา จัดหาแพทย์ตรวจร่างกายนักกีฬา และแพทย์ประจํา 
สนาม/จัดตารางเวรการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล ตลอดการแข่งขัน   ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
ได้ดําเนินการจัดหาบุคลากรสาธารณสุขมาอยู่เวรปฏิบัติงานในเบ้ืองต้นแล้ว  แต่ยังไม่เพียงพอจึงขออาสา 
สมัครแพทย์จากรพ.ทุกแห่ง  ช่วยกันดูตารางเวรและเลือกวันที่สะดวกมาปฏิบัติงาน 
       มติที่ประชุม รพศ.จะรับดูแลหาแพทย์ในส่วนขาดของสนามกีฬามวยปล้ําให้  รพ.ขลุง รับกีฬา 
มวยไทยสมัครเล่น  ส่วนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขจะประสานภายในอีกคร้ัง 
 
ระเบียบวาระที่5.เรื่องอ่ืนๆ 
       - 

                   
จดบันทึกรายงานการประชุม 

(นางนภคกร   พูลประสาท )    
          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  

     ตรวจรายงานการประชุม 
(นางเกศรินทร์   ไทยศรีวงศ์)   

    นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


